

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2284**/UBND-KT

Bìm Sơn, ngày **06** tháng 11 năm 2018

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 3705/SNN&PTNT-PTNT ngày 01/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu nội dung của bản dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thị xã Bìm Sơn cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của bản dự thảo. Tuy nhiên để bản dự thảo Kế hoạch được hoàn chỉnh hơn và đạt hiệu quả cao khi tổ chức triển khai thực hiện, UBND thị xã Bìm Sơn có tham gia ý kiến như sau:

Thứ nhất, đề nghị kiểm tra lại nội dung về quy định thời gian giải thể, chuyển đổi sang các loại hình khác đối với các HTX yếu kém đã dừng hoạt động tại mục 2 trang 3 của bản Kế hoạch (**trong bản Kế hoạch quy định là trước 31/10/2018, nay đã là ngày 05/11/2018**).

Thứ hai, về chính sách đất đai, mặc dù đã có Luật đất đai sửa đổi và có các văn bản hướng dẫn thi hành, song các HTX nông nghiệp hiện nay vẫn gặp không ít những vướng mắc và cản trở cần được tháo gỡ. Để khuyến khích, tạo thuận lợi cho HTX phát triển đề nghị trong Kế hoạch cần có giải pháp cụ thể về nội dung này vì hiện nay đa số các HTX chưa có đất để làm trụ sở, xây dựng kho bãi,...

Thứ ba, để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch cũng xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện, như: **Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ quản lý nhà nước về HTX nông nghiệp các cấp...Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Sở NN&PTNT với Liên minh HTX, Hội Nông dân và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.**

UBND thị xã Bìm Sơn có ý kiến tham gia để Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thanh Hoá xem xét, tổng hợp. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KT, VT.



Tổng Thanh Bình